

MẪU BIỂU TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, CƠ CẤU ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM 2022
(Đính kèm công văn số 74/SYT-TCCB ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế)

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bổ Khoa Phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
1	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Bác sĩ Nội khoa	Khoa Chẩn đoán hình ảnh	1	a) Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	Nhận vị trí làm việc theo lịch, kiểm tra vệ sinh, máy móc, dụng cụ; Hướng dẫn người bệnh và thân nhân những tai biến, biến chứng có thể xảy ra khi chụp can thiệp; Tham gia hội chẩn khoa, bệnh viện, liên viện khi có yêu cầu; Tham gia huấn luyện, đào tạo, hướng dẫn sinh viên và bác sĩ thực tập; Hỗ trợ thực hiện thủ thuật các cas khó, các kỹ thuật X-Quang, CT đặc biệt; Thực hiện, đọc các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh và theo dõi các kết quả chẩn đoán hình ảnh; Siêu âm tại giường, thực hiện CT, X-Quang; Các kỹ thuật thông thường và chuyên sâu về Cắt lọc vị tính hệ hô hấp, tiểu hóa, tiết niệu, thần kinh, tim mạch, cơ xương khớp; Can thiệp hoặc hướng dẫn các kỹ thuật can thiệp dưới hướng dẫn của C Arm, hệ thống tăng sáng, DSA; Can thiệp hoặc hướng dẫn các kỹ thuật can thiệp dưới hướng dẫn của Cắt lọc vị tính. Tham gia thường trực theo lịch phân công của trưởng khoa và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học, hướng dẫn học viên thực tập khi được phân công.
2	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Bác sĩ Nội khoa	Khoa Giải phẫu bệnh	2	a) Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	- Thực hiện các xét nghiệm, kiểm tra các xét nghiệm; Cắt lọc bệnh phẩm phẫu thuật, đọc kết quả sinh thiết, PAP, Cyto; Thăm khám người bệnh, làm hồ sơ bệnh án, chỉ định chọc hút khối u, hạch tiền hành trong buồng thủ thuật; Bảo đảm dụng cụ làm thủ thuật vô khuẩn; Đọc các tiêu bản tế bào bệnh học, ghi phiếu trả kết quả và kí tên; trường hợp khó phải trao đổi với bác sĩ trưởng khoa; Ghi các kết quả xét nghiệm vào sổ của khoa; Đọc các tiêu bản tế bào bệnh học, ghi phiếu trả kết quả và ký tên; trường hợp khó phải trao đổi với bác sĩ trưởng khoa; Lưu trữ những tiêu bản, bệnh phẩm điển hình phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học. - Thực hiện trong buồng khám tử thi; Kiểm tra, xác định họ, tên tuổi, nguyên nhân tử vong và khi khám nghiệm phải bảo đảm vệ sinh vô khuẩn; Phục hồi tử thi sau khám nghiệm, lấy các bệnh phẩm cần thiết để xét nghiệm; các phụ tạng thừa được xử lý theo quy chế xử lý chất thải bệnh viện; Làm hồ sơ, ghi các kết quả khám nghiệm đầy đủ, tỉ mỉ, trung thực vào sổ biên bản của khoa, đối chiếu với chẩn đoán lâm sàng để có kết luận. Trả kết quả khám nghiệm theo quy chế khoa xét nghiệm; Trong trường hợp pháp y, kết quả khám nghiệm chỉ trình lên giám đốc bệnh viện để giám đốc bệnh viện báo cáo cơ quan bảo vệ pháp luật khi có yêu cầu.
3	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Bác sĩ Răng Hàm Mặt	Khoa Khám bệnh	1	a) Tốt nghiệp bác sĩ trở lên chuyên ngành Răng Hàm Mặt; b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	Tiếp nhận, thực hiện khám chữa bệnh, lập hồ sơ điều trị ngoại trú, chuyển khoa hay chuyển viện và kê toa thuốc điều trị; Thực hiện các thủ thuật, tiểu phẫu cho bệnh nhân, Tham gia thường trực theo lịch phân công của trưởng khoa và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học, hướng dẫn học viên thực tập. Tham gia công tác khám sức khỏe ngoại viện khi được phân công; Hội chẩn nội viện tiếp bác sĩ ngoại viện đến hội chẩn. Theo dõi, quản lí người bệnh điều trị ngoại trú theo quy chế điều trị ngoại trú; Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện. Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định.

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bổ Khoa Phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
4	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Bác sĩ Nội khoa	Khoa Nội Tim mạch	4	a) Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí dự tuyển; b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	Tiếp nhận, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê toa thuốc điều trị. Đề xuất với trưởng khoa những trường hợp chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Trong 24 giờ phải hoàn thành bệnh án, các xét nghiệm cần thiết. Người bệnh cấp cứu phải làm bệnh án ban đầu ngay sau khi vào viện; Báo cáo đầy đủ diễn tiến của người bệnh trong quá trình điều trị khi bác sĩ trưởng khoa điễm bệnh; Khám người bệnh 2 lần/ngày. Cuối giờ hàng ngày làm việc phải ghi vào sổ giao ban cho bác sĩ thường trực những người bệnh nặng; Tham gia thường trực theo lịch phân công của trưởng khoa và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học, hướng dẫn học viên thực tập khi được phân công. Tham gia hỗ trợ tuyển dưới khi được phân công; Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được phân công. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện. Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định.
5	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Bác sĩ Nội khoa	Khoa Nội Hô hấp	3	a) Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	Tiếp nhận, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê toa thuốc điều trị. Đề xuất với trưởng khoa những trường hợp chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Trong 24 giờ phải hoàn thành bệnh án, các xét nghiệm cần thiết. Người bệnh cấp cứu phải làm bệnh án ban đầu ngay sau khi vào viện; Báo cáo đầy đủ diễn tiến của người bệnh trong quá trình điều trị khi bác sĩ trưởng khoa điễm bệnh; Khám người bệnh 2 lần/ngày. Cuối giờ hàng ngày làm việc phải ghi vào sổ giao ban cho bác sĩ thường trực những người bệnh nặng; Tham gia thường trực theo lịch phân công của trưởng khoa và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học, hướng dẫn học viên thực tập khi được phân công. Tham gia hỗ trợ tuyển dưới khi được phân công; Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được phân công. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện. Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định.
6	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Bác sĩ Nội khoa	Khoa Nội Tiêu hóa	2	a) Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	Tiếp nhận, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê toa thuốc điều trị. Đề xuất với trưởng khoa những trường hợp chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Trong 24 giờ phải hoàn thành bệnh án, các xét nghiệm cần thiết. Người bệnh cấp cứu phải làm bệnh án ban đầu ngay sau khi vào viện; Báo cáo đầy đủ diễn tiến của người bệnh trong quá trình điều trị khi bác sĩ trưởng khoa điễm bệnh; Khám người bệnh 2 lần/ngày. Cuối giờ hàng ngày làm việc phải ghi vào sổ giao ban cho bác sĩ thường trực những người bệnh nặng; Tham gia thường trực theo lịch phân công của trưởng khoa và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học, hướng dẫn học viên thực tập khi được phân công. Tham gia hỗ trợ tuyển dưới khi được phân công; Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được phân công. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện. Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định.
7	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Bác sĩ Nội khoa	Khoa Thận Lọc máu	8	a) Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	Tiếp nhận, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án, thăm khám người bệnh; tổ chức hội chẩn liên khoa để xác định loại bệnh có chỉ định lọc máu và kê toa thuốc điều trị. Đề xuất với trưởng khoa những trường hợp chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Trong 24 giờ phải hoàn thành bệnh án, các xét nghiệm cần thiết; Các xét nghiệm liên quan bảo đảm an toàn lọc máu; Định kỳ xét nghiệm máu về HIV và viêm gan virus cho người bệnh; Báo cáo đầy đủ diễn tiến của người bệnh trong quá trình điều trị khi bác sĩ trưởng khoa điễm bệnh; Lựa chọn quà lọc, dịch lọc, thời gian lọc, thuốc chống đông và chống chảy máu; Thực hiện các thủ thuật đường vào mạch máu; Giải thích cho người bệnh và gia đình người bệnh biết về khả năng và diễn biến xấu có thể xảy ra và ký vào giấy đề nghị được lọc máu; Ghi chép bổ sung vào hồ sơ bệnh án các loại dịch truyền, các loại thuốc, các tai biến, biến chứng và phương pháp xử lý trong quá trình lọc máu; Khám người bệnh 2 lần/ngày; Theo dõi sức khỏe định kỳ và hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc nâng cao sức khỏe; Cuối giờ hàng ngày làm việc phải ghi vào sổ giao ban cho bác sĩ thường trực những người bệnh nặng; Tham gia thường trực theo lịch phân công của trưởng khoa và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học, hướng dẫn học viên thực tập khi được phân công. Tham gia hỗ trợ tuyển dưới khi được phân công; Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được phân công. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện. Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định.

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bổ Khoa Phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
8	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Bác sĩ Nội khoa	Khoa Nội Thần kinh	2	a) Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	Tiếp nhận, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê toa thuốc điều trị; Đề xuất với trưởng khoa những trường hợp chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Trong 24 giờ phải hoàn thành bệnh án, các xét nghiệm cần thiết. Người bệnh cấp cứu phải làm bệnh án ban đầu ngay sau khi vào viện; Báo cáo đầy đủ diễn tiến của người bệnh trong quá trình điều trị khi bác sĩ trưởng khoa điếm bệnh; Khám người bệnh 2 lần/ngày; Tổ chức duyệt toàn bộ hồ sơ bệnh án hàng tuần để thống nhất chẩn đoán và rút kinh nghiệm điều trị; Kiến tri hướng dẫn và động viên người bệnh thân kinh luyện tập phục hồi chức năng; Cuối giờ hàng ngày làm việc phải ghi vào sổ giao ban cho bác sĩ thường trực những người bệnh nặng; Kết hợp theo dõi lâm sàng với các xét nghiệm và thăm dò chức năng; Khi các kỹ thuật đặc biệt có liên quan đến các khoa khác phải liên hệ trước để phối hợp thực hiện, theo dõi chu đáo và xử lý kịp thời những diễn biến bất thường của người bệnh; Chuẩn bị chu đáo khí tiến hành các kỹ thuật đặc biệt, giải thích cho người bệnh hoặc gia đình người bệnh hiểu và ký vào giấy cam đoan xin thực hiện kỹ thuật; Tham gia thường trực theo lịch phân công của trưởng khoa và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học, hướng dẫn học viên thực tập khi được phân công. Tham gia hỗ trợ tuyển dưới khi được phân công; Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được phân công. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện. Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định.
9	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Bác sĩ Sản phụ khoa	Khoa Phụ sản	1	a) Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	Tiếp nhận, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê toa thuốc điều trị; Đề xuất với trưởng khoa những trường hợp chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Sản phụ cấp cứu phải làm hồ sơ ban đầu ngay sau khi vào viện; Theo dõi sát sản phụ, ghi đầy đủ các diễn biến vào hồ sơ bệnh án khi có dấu hiệu cấp cứu về sản, phụ và thai nhi phải xử lý kịp thời; Thực hiện đỡ đẻ khó, khi cần phải can thiệp phẫu thuật thực hiện quy chế công tác khoa ngoại và quy chế công tác khoa phẫu thuật gây mê hồi sức; Báo cáo đầy đủ diễn tiến của sản phụ trong quá trình điều trị khi bác sĩ trưởng khoa điếm bệnh; Khám người bệnh 2 lần/ngày. Cuối giờ hàng ngày làm việc phải ghi vào sổ giao ban cho bác sĩ thường trực những sản phụ có diễn biến nặng; Tham gia thường trực theo lịch phân công của trưởng khoa và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học, hướng dẫn học viên thực tập khi được phân công. Tham gia hỗ trợ tuyển dưới khi được phân công; Tổng kết bệnh án cho sản phụ chuyển khoa, ra viện, chuyển viện. Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được phân công. Tổng kết hồ sơ cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện. Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định.
10	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Bác sĩ Hồi sức tích cực	Khoa Hồi sức cấp cứu	7	a) Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	Tiếp nhận người bệnh cấp cứu, thăm khám, xử trí cấp cứu theo Hướng dẫn điều trị cấp cứu, ghi chép đầy đủ diễn biến của người bệnh vào hồ sơ bệnh án. Hợp tác tốt với các bộ phận cấp cứu trong hệ thống cấp cứu của bệnh viện; Phối hợp với khoa hồi sức tích cực và các khoa lâm sàng khác hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu trong bệnh viện. - Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật cấp cứu; - Trong những trường hợp khó phải báo cáo lãnh đạo khoa xin ý kiến hội chẩn; - Bàn giao đầy đủ tình trạng người bệnh cho ca sau. - Tham gia thường trực theo lịch phân công của trưởng khoa và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học, hướng dẫn học viên thực tập khi được phân công. - Tham gia hỗ trợ tuyển dưới khi được phân công; Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được phân công. - Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện. Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định.

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bổ Khoa Phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
11	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Bác sĩ Ngoại khoa	Khoa Ngoại Tiêu hóa	3	a) Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	Tiếp nhận, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và thực hiện phẫu thuật khi có chỉ định. Đề xuất với trưởng khoa những trường hợp chuyển khoa, chuyển viện, ra viện. Khi được giao nhận những bệnh mới vào hoặc từ khoa khác chuyển đến phải khám ngay, cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống; Khám người bệnh 2 lần/ngày; Buổi sáng phải khám từng người bệnh, cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống. Buổi chiều đi thăm lại người bệnh và cho y lệnh bổ sung khi cần thiết. Báo cáo đầy đủ diễn tiến của người bệnh trong quá trình điều trị khi bác sĩ trưởng khoa điếm bệnh; Khi được phân công phẫu thuật phải kiểm tra lại người bệnh đã có trong kế hoạch và chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho cuộc mổ theo chỉ định; Có trách nhiệm theo dõi người bệnh đã được phẫu thuật để có chỉ định bổ sung điều trị, chăm sóc, ăn uống phù hợp; Tham gia thường trực theo lịch phân công của trưởng khoa và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học, hướng dẫn học viên thực tập khi được phân công. Tham gia hỗ trợ tuyển dưới khi được phân công; Tham gia hội chẩn, kiểm thảo từ vong khi được phân công. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện; Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định đối với những trường hợp sau: a. Người bệnh nặng, nguy kịch; b. Người bệnh đã được chẩn đoán và điều trị nhưng bệnh thuyên chuyển chậm hoặc không có kết quả.
12	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Bác sĩ Nội khoa	Khoa Gây mê hồi sức	2	a) Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 05/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	Tiếp nhận và đánh giá tình trạng người bệnh vừa chuyển đến để có chỉ định phù hợp; Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chuyên môn gây mê - hồi sức theo sự phân công của trưởng khoa; Khám trước gây mê theo quy trình, đánh giá và đưa ra phác đồ gây mê cho người bệnh; Giải thích phương pháp gây mê cho người bệnh, hướng dẫn, tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh cách chuẩn bị, thực hiện các yêu cầu; Kiểm tra người bệnh, hồ sơ bệnh án gây mê - hồi sức trước, trong và sau phẫu thuật; các tài liệu phải được ghi đầy đủ, chính xác và trung thực; trước gây mê; Trong trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn hoặc có tai biến xảy ra phải kịp thời báo cáo trưởng khoa; Phối hợp chặt chẽ với các khoa và người thực hiện phẫu thuật, thủ thuật có liên quan để hoàn thành tốt công việc, thực hiện kế hoạch phẫu thuật, theo dõi và chăm sóc người bệnh trước, trong và sau phẫu thuật; Tham gia khám và chuẩn bị người bệnh trước gây mê để đánh giá, giải thích, có thể bổ sung các xét nghiệm hoặc điều trị, mời hội chẩn nếu cần, lập kế hoạch gây mê - hồi sức; Kiểm tra lại các phương tiện và thuốc gây mê - hồi sức mà điều dưỡng viên gây mê - hồi sức đã chuẩn bị trước đó. Phải tự kiểm tra lại hồ sơ bệnh án về tên tuổi, vị trí phẫu thuật của người bệnh. Thực hiện các kỹ thuật khó như mở khí quản, dẫn lưu màng phổi, chọc tĩnh mạch trung tâm, gây tê vùng, đặt nội khí quản tiền lượng khó; Kiểm tra trước khi truyền máu và chế phẩm máu theo quy định tại Quy chế truyền máu ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-BYT ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Trong trường hợp cần xử trí cấp cứu có thể phối hợp với bác sĩ phẫu thuật, điều dưỡng viên gây mê - hồi sức thực hiện y lệnh trực tiếp trong phòng phẫu thuật, sau đó phải ghi chép đầy đủ vào hồ sơ bệnh án theo quy định; Chịu trách nhiệm về gây mê - hồi sức cho đến khi người bệnh hết tác dụng của phương pháp gây mê và của thuốc an thần, gây mê, gây tê. Chịu trách nhiệm về y lệnh chuyển người bệnh ra khỏi phòng mổ, từ bộ phận hồi tỉnh chuyển về bộ phận hồi sức ngoại khoa, khoa phòng khác; Thực hiện các kỹ thuật, phương pháp chống đau cho người bệnh; Theo dõi, phát hiện, xử trí biến chứng và bất thường đối với người bệnh; Xác định người bệnh đủ điều kiện để ra quyết định chuyển khoa;
13	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Bác sĩ Ngoại khoa	Khoa Ngoại Thần kinh	1	a) Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	Tiếp nhận, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và thực hiện phẫu thuật khi có chỉ định. Đề xuất với trưởng khoa những trường hợp chuyển khoa, chuyển viện, ra viện. Khi được giao nhận những bệnh mới vào hoặc từ khoa khác chuyển đến phải khám ngay, cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống; Khám người bệnh 2 lần/ngày; Buổi sáng phải khám từng người bệnh, cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống. Buổi chiều đi thăm lại người bệnh và cho y lệnh bổ sung khi cần thiết. Báo cáo đầy đủ diễn tiến của người bệnh trong quá trình điều trị khi bác sĩ trưởng khoa điếm bệnh; Khi được phân công phẫu thuật phải kiểm tra lại người bệnh đã có trong kế hoạch và chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho cuộc mổ theo chỉ định; Có trách nhiệm theo dõi người bệnh đã được phẫu thuật để có chỉ định bổ sung điều trị, chăm sóc, ăn uống phù hợp; Tham gia thường trực theo lịch phân công của trưởng khoa và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học, hướng dẫn học viên thực tập khi được phân công. Tham gia hỗ trợ tuyển dưới khi được phân công; Tham gia hội chẩn, kiểm thảo từ vong khi được phân công. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện; Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định đối với những trường hợp sau: a. Người bệnh nặng, nguy kịch; b. Người bệnh đã được chẩn đoán và điều trị nhưng bệnh thuyên chuyển chậm hoặc không có kết quả.

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bộ Khoa Phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
14	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Bác sĩ Ngoại khoa	Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình	4	a) Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	Tiếp nhận, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và thực hiện phẫu thuật khi có chỉ định. Đề xuất với trưởng khoa những trường hợp chuyển khoa, chuyển viện, ra viện. Khi được giao nhận những bệnh mới vào hoặc từ khoa khác chuyển đến phải khám ngay, cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống; Khám người bệnh 2 lần/ngày; Buổi sáng phải khám từng người bệnh, cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống. Buổi chiều đi thăm lại người bệnh và cho y lệnh bổ sung khi cần thiết. Báo cáo đầy đủ diễn tiến của người bệnh trong quá trình điều trị khi bác sĩ trưởng khoa điểm bệnh; Khi được phân công phẫu thuật phải kiểm tra lại người bệnh đã có trong kế hoạch và chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho cuộc mổ theo chỉ định; Có trách nhiệm theo dõi người bệnh đã được phẫu thuật để có chỉ định bổ sung điều trị, chăm sóc, ăn uống phù hợp; Tham gia thường trực theo lịch phân công của trưởng khoa và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học, hướng dẫn học viên thực tập khi được phân công. Tham gia hỗ trợ tuyển dưới khi được phân công; Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được phân công. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện; Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định đối với những trường hợp sau: a. Người bệnh nặng, nguy kịch; b. Người bệnh đã được chẩn đoán và điều trị nhưng bệnh thuyên chuyển chậm hoặc không có kết quả.
15	Bác sĩ hạng III V.08.01.03	Bác sĩ Nội khoa	Khoa Tim mạch can thiệp	3	a) Tốt nghiệp bác sĩ nhóm ngành Y học (trừ ngành Y học dự phòng); b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.	Tiếp nhận, chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê toa thuốc điều trị nội khoa các bệnh lý tim mạch, bệnh động mạch vành, bệnh tim bẩm sinh người lớn, bệnh van tim, tăng huyết áp, suy tim... Thực hiện các thủ thuật chẩn đoán: chụp động mạch vành; chụp máu ngoại biên (động mạch thận, động mạch cảnh, mạch máu ngoại biên); Thực hiện thủ thuật điều trị: Nong động mạch vành; Nong động mạch cảnh; Nong động mạch thân; Nong mạch máu ngoại biên; Điều trị bệnh tim bẩm sinh (Đóng dù thông liên nhĩ, Đóng dù thông liên thất, Đóng dù PDA, Đóng dù lỗ bầu dục, Nong van động mạch phổi); Đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ phòng ngừa thuyên tắc phổi; Điều trị tiêu sợi huyết tại chỗ trên bệnh nhân thuyên tắc phổi; Đề xuất với trưởng khoa những trường hợp chuyển khoa, chuyển viện, ra viện; Trong 24 giờ phải hoàn thành bệnh án, các xét nghiệm cần thiết; Báo cáo đầy đủ diễn tiến của người bệnh trong quá trình điều trị khi bác sĩ trưởng khoa điểm bệnh; Khám người bệnh 2 lần/ngày. Cuối giờ hàng ngày làm việc phải ghi vào sổ giao ban cho bác sĩ thường trực những người bệnh nặng; Tham gia thường trực theo lịch phân công của trưởng khoa và tham gia công tác nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị khoa học, hướng dẫn học viên thực tập và đào tạo về tim mạch can thiệp. Tham gia hỗ trợ tuyển dưới khi được phân công; Tham gia hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được phân công. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện. Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định.
16	Điều dưỡng hạng III V.08.05.12	Điều dưỡng chăm sóc	Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn	4	a) Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Điều dưỡng; b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.	Thực hiện và giám sát các thành viên trong khoa thực hiện tốt quy định, quy chế chuyên môn, các chỉ thị, thông tư và quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn; Giám sát tuân thủ rửa tay của nhân viên y tế. Quản lý và báo cáo số liệu tuân thủ rửa tay; Tham gia các lớp học tập, tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn; Tham gia phối hợp tổ chức thực hiện công tác KSNK; Tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng về nhiễm khuẩn; Tham gia xây dựng các quy định, quy trình KSNK; Thu thập, thống kê xử lý số liệu liên quan đến công tác KSNK, báo cáo công tác giám sát; Tham gia họp mạng lưới KSNK; Nhận giao dụng cụ tiết khuẩn; Nhận giao dụng cụ sạch; Đóng gói dụng cụ; Rửa dụng cụ; Hấp dụng cụ; Đóng gói đồ vải. Tham gia nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, công tác huấn luyện đào tạo cho các thành viên trong khoa và học viên.

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bổ Khoa Phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
17	Điều dưỡng hạng III V.08.05.12	Điều dưỡng chăm sóc	Khoa Nội Tổng hợp	3	<p>a) Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Điều dưỡng (đối với khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức ưu tiên tốt nghiệp Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức);</p> <p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm;</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.</p>	<p>Khám, nhận định, xác định vấn đề, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh; Theo dõi, phát hiện, ra quyết định, xử trí về chăm sóc và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường của người bệnh cho bác sĩ điều trị; Thực hiện và kiểm tra, đánh giá công tác chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh giai đoạn cuối và hỗ trợ tâm lý cho người nhà người bệnh; Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, kỹ thuật điều dưỡng chuyên sâu, phức tạp, kỹ thuật phục hồi chức năng đối với người bệnh; Phối hợp với bác sĩ điều trị phân cấp chăm sóc và tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh; Phối hợp với bác sĩ điều trị chuẩn bị và hỗ trợ cho người bệnh chuyển khoa, chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ra viện; Hỗ trợ, giám sát và chịu trách nhiệm về chuyên môn đối với việc thực hiện nhiệm vụ của điều dưỡng cấp thấp hơn; Thực hiện quản lý hồ sơ, bệnh án, buồng bệnh, người bệnh, thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao.</p> <p>Nhận định nhu cầu dinh dưỡng, thực hiện và kiểm tra đánh giá việc thực hiện chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh; Thực hiện và tham gia việc ghi chép hồ sơ theo quy định; Tham gia xây dựng và thực hiện quy trình chăm sóc người bệnh.</p> <p>Chuẩn bị sẵn sàng thuốc và phương tiện cấp cứu; Thực hiện kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu, xử trí trong những tình huống khẩn cấp như: sốc phản vệ, cấp cứu người bệnh ngưng tim, ngưng thở và một số kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu chuyên khoa; Tham gia cấp cứu dịch bệnh và thảm họa.</p> <p>Thực hiện truyền thông, giáo dục sức khỏe; Đào tạo và hướng dẫn thực hành cho học sinh, sinh viên và viên chức điều dưỡng; Thực hiện nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong chăm sóc người bệnh và áp dụng cải tiến chất lượng trong chăm sóc người bệnh; Tham gia xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo liên tục đối với viên chức điều dưỡng</p>
			Khoa Tai Mũi Họng	1		
			Khoa Cơ xương khớp	1		
			Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức	5		
			Khoa Chấn thương chỉnh hình	3		
			Khoa Tim mạch can thiệp	1		
18	Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13	Điều dưỡng chăm sóc	Khoa Thận - Lọc máu	4	<p>a) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Điều dưỡng;</p> <p>b) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.</p>	<p>Khám, nhận định, xác định vấn đề, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá kết quả chăm sóc người bệnh; Theo dõi, đánh giá diễn biến hằng ngày của người bệnh; phát hiện, báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường của người bệnh; Tham gia chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh giai đoạn cuối và hỗ trợ tâm lý cho người nhà người bệnh; Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng cơ bản cho người bệnh theo chỉ định và sự phân công; Nhận định nhu cầu dinh dưỡng, tiết chế và thực hiện chỉ định chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh; Ghi chép hồ sơ điều dưỡng theo quy định.</p> <p>Chuẩn bị sẵn sàng thuốc và phương tiện cấp cứu; Thực hiện, tham gia thực hiện kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu; Tham gia cấp cứu dịch bệnh và thảm họa.</p> <p>Thực hiện, tham gia thực hiện truyền thông, tư vấn giáo dục sức khỏe, giáo dục vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và các chương trình mục tiêu quốc gia; Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh.</p> <p>Tham gia phân cấp chăm sóc người bệnh; Chuẩn bị và hỗ trợ người bệnh chuyển khoa, chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, ra viện; Quản lý hồ sơ, bệnh án, buồng bệnh, người bệnh, thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao.</p> <p>Hướng dẫn thực hành cho học sinh, sinh viên và viên chức điều dưỡng trong phạm vi được phân công; Tham gia, thực hiện và áp dụng sáng kiến, cải tiến chất lượng trong chăm sóc người bệnh.</p>
			Khoa Nội Hô hấp	2		
			Khoa Nội Tổng hợp	6		
			Khoa Nội Thần kinh	4		
			Khoa Tai Mũi Họng	2		
			Khoa Hồi sức và Cấp cứu	5		
			Khoa Ngoại thận - tiết niệu	2		
			Khoa Ngoại Thần kinh	6		
Khoa Chấn thương chỉnh hình	7					
19	Dược sĩ hạng III V.08.08.22	Dược lâm sàng	Dược	5	<p>a) Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành Dược học.</p> <p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm;</p> <p>b) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp dược.</p>	<p>Lập kế hoạch và thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, hóa chất, nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao; Tổ chức thực hiện pha chế thuốc (thuốc cho chuyên khoa nhi, chuyên khoa ung bướu, thuốc mắt, tai mũi họng, da liễu), thuốc thử, hóa chất sát khuẩn, bảo chế thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền;</p> <p>Thực hiện công tác bảo đảm chất lượng thuốc pha chế tại đơn vị; Tham gia hội chẩn khi có yêu cầu;</p> <p>Thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc; giám sát kê đơn và sử dụng thuốc, đánh giá việc sử dụng thuốc; Theo dõi, tổng hợp, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc; Thực hiện lấy mẫu thuốc trên thị trường để kiểm tra theo dõi, đánh giá chất lượng thuốc lưu hành;</p> <p>Quản lý, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho kỹ thuật chuyên môn về dược, kiểm nghiệm, hóa sinh trong phạm vi được giao;</p> <p>Tham gia xây dựng quy trình, hướng dẫn chuyên môn về công tác dược, bao gồm: kiểm nghiệm, bảo chế, hóa sinh, dược liệu, cấp phát thuốc; Tham gia, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và thẩm định phương pháp kiểm nghiệm;</p> <p>Tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo, hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật cho học sinh, sinh viên và cán bộ y tế;</p> <p>Tham gia công tác chỉ đạo tuyến; Chịu trách nhiệm về công tác thống kê, báo cáo.</p>

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bố Khoa Phòng	SL chi tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
20	Dược sĩ hạng IV V.08.08.23	Dược cấp, phát thuốc	Dược	5	a) Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Dược; b) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp dược.	Dự trữ, cấp phát và bảo quản thuốc thông thường, hóa chất, nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao trong phạm vi nhiệm vụ được giao; Pha chế một số thuốc thông thường, bào chế thuốc đông y, thuốc từ dược liệu; Trợ giúp cho viên chức được ở các chức danh cao hơn pha chế thuốc dùng cho các chuyên khoa; Thực hiện xét nghiệm hóa sinh theo đúng quy trình; Tham gia kiểm soát, kiểm nghiệm chất lượng thuốc, hóa chất, dược liệu; Tham gia lấy mẫu thuốc trên thị trường, tiếp nhận mẫu do cá nhân/tổ chức gửi đến để kiểm tra theo dõi, đánh giá chất lượng thuốc lưu hành; Thực hiện các quy định, hướng dẫn, quy trình chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn lao động trong công tác dược; Tham gia tổng hợp, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc; Sử dụng và bảo quản trang thiết bị phục vụ cho kỹ thuật chuyên môn về dược, kiểm nghiệm, hóa sinh trong phạm vi được giao; Quản lý sổ sách, thống kê, báo cáo theo quy định; Tham gia nghiên cứu khoa học.
21	Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18	Kỹ thuật y Chẩn đoán hình ảnh	Chẩn đoán hình ảnh	3	a) Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành Kỹ thuật hình ảnh y học; b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh; kỹ thuật y.	Điều khiển máy chiếu, chụp, rửa phim X quang theo sự phân công của Trưởng khoa. Đối chiếu giấy yêu cầu chẩn đoán của bác sĩ điều trị với người bệnh để thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kỹ thuật. Trên phim ảnh phải ghi rõ và đầy đủ họ, tên; tuổi, ngày, tháng, năm thực hiện kỹ thuật, ký hiệu, vị trí chính xác phải, trái của cơ thể người bệnh. Thực hiện: - Vận hành máy, trang thiết bị y tế; - Bảo dưỡng máy thường xuyên và định kỳ theo quy định; - Phối hợp với thợ sửa chữa để sửa chữa máy, trang thiết bị khi có sự cố, hư hỏng; Ghi kết quả chiếu, chụp vào sổ lưu trữ và chuyển các kết quả tới khoa lâm sàng. Lãnh và bảo quản các dụng cụ, hóa chất, phim ảnh theo sự phân công. Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của trưởng khoa và kỹ thuật viên trưởng khoa.
22	Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18	Kỹ thuật y xét nghiệm	Xét nghiệm	5	a) Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học; b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm; c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh; kỹ thuật y.	Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, chuẩn bị và giúp đỡ người bệnh trước, trong và sau khi tiến hành kỹ thuật y; Tổ chức, đón tiếp, hướng dẫn cá nhân, tổ chức gửi/chuyển mẫu và thu nhận, bảo quản, vận chuyển mẫu cho kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, sức khỏe môi trường - nghề nghiệp; - Kỹ thuật viên tiến hành làm các xét nghiệm theo đúng quy định kỹ thuật, ưu tiên các xét nghiệm cấp cứu và tính đặc thù của xét nghiệm cần được làm kịp thời; Thực hiện kỹ thuật phải bảo đảm chính xác, trung thực; Kết quả xét nghiệm phải được ghi rõ ràng, đầy đủ vào phiếu xét nghiệm và số lưu theo quy định; Trước khi trả kết quả xét nghiệm trưởng labo hoặc viên chức có trình độ kỹ thuật cao nhất có trách nhiệm kiểm tra lại kết quả xét nghiệm.; Kỹ thuật viên khoa xét nghiệm trả kết quả xét nghiệm đầy đủ, đúng thời gian quy định Thao tác được trên các máy đồng máu, miễn dịch, phân tích máu, ly tâm, điện di, HbA1c, nước tiểu, khí máu, biết sử dụng kính hiển vi. Thực hiện truyền máu, cấy máu, lấy máu khi có yêu cầu. Làm TS- TC tại các khoa, soi nhuộm tìm vi khuẩn trên bệnh phẩm, Đồ môi trường nuôi cấy, phân lập vi khuẩn; Thực hiện kháng sinh đồ; Cấy các loại bệnh phẩm (Đàm, dịch, nước tiểu, phân), thực hiện nội - ngoại kiểm chuẩn. Sử dụng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản trang thiết bị y tế trong phạm vi quản lý; phát hiện, báo cáo và xử lý lỗi kỹ thuật đơn giản - Thực hiện việc thường trực theo quy chế thường trực. - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên, kỹ thuật y khi được phân công; Tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và bằng chứng y học trong thực hành kỹ thuật y.

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bổ Khoa Phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
23	Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18	Kỹ thuật y Giải phẫu bệnh	Giải phẫu bệnh	2	<p>a) Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học;</p> <p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm;</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.</p>	<p>- Tốt chức, đón tiếp, hướng dẫn cá nhân, tổ chức gửi/chuyển mẫu và thu nhận, bảo quản, vận chuyển mẫu cho kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, sức khỏe môi trường - nghề nghiệp;</p> <p>Chuẩn bị, kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, thuốc, hóa chất theo đúng yêu cầu kỹ thuật chuyên khoa;</p> <p>Thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn; phối hợp thực hiện các kỹ thuật phức tạp khi được phân công; Tổ chức, thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chế độ kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn trong chuyên môn; Theo dõi, thống kê các hoạt động chuyên môn theo quy định.</p> <p>Sử dụng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản trang thiết bị y tế trong phạm vi quản lý; phát hiện, báo cáo và xử lý lỗi kỹ thuật đơn giản.</p> <p>- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên, kỹ thuật y khi được phân công;</p> <p>- Tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật;</p> <p>- Áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và bằng chứng y học trong thực hành kỹ thuật y.</p>
24	Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18	Kỹ thuật Y Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng	Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng	1	<p>a) Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng</p> <p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp vị trí việc làm</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định Thông tư số 03/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế, ngày 26/4/2022 và Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV, ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y.</p>	<p>Thực hiện chuyên môn kỹ thuật y: Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn, chuẩn bị và giúp đỡ người bệnh trước, trong và sau khi tiến hành kỹ thuật y; Chuẩn bị, kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, thuốc, hóa chất theo đúng yêu cầu kỹ thuật chuyên khoa;</p> <p>Thực hiện các quy trình kỹ thuật chuyên môn; phối hợp thực hiện các kỹ thuật phức tạp khi được phân công;</p> <p>Tổ chức, thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chế độ kiểm soát nhiễm khuẩn và an toàn trong chuyên môn; Theo dõi, thống kê các hoạt động chuyên môn theo quy định. Quản lý hoạt động chuyên môn: Lập kế hoạch quản lý, định kỳ kiểm kê, báo cáo về việc sử dụng trang thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, sinh phẩm thuốc trong phạm vi được giao theo quy định; Sử dụng, hướng dẫn sử dụng, bảo quản trang thiết bị y tế trong phạm vi quản lý; phát hiện, báo cáo và xử lý lỗi kỹ thuật đơn giản; Tham gia kiểm tra, đánh giá công tác chuyên môn khi được phân công. Tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và chịu trách nhiệm về hoạt động chuyên môn của viên chức kỹ thuật y ở cấp thấp hơn thuộc phạm vi được giao.</p> <p>Phối hợp trong chẩn đoán và điều trị: Thống kê báo kịp thời chỉ số, hình ảnh liên quan đến người bệnh cho bác sĩ điều trị; Tham gia hội chẩn khi được phân công.</p> <p>Bảo vệ quyền lợi của người bệnh: Bảo đảm phục vụ kịp thời chính xác, khách quan và trung thực; Bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác; Thực hiện quyền của người bệnh; Tổ chức, thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn cho người bệnh;</p> <p>Tư vấn, giáo dục sức khỏe: Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng trong phạm vi được giao; Tham gia phòng chống dịch và thảm họa khi có yêu cầu. Đào tạo, nghiên cứu khoa học: Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên, kỹ thuật y khi được phân công; Tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và bằng chứng y học trong thực hành kỹ thuật y.</p>
25	Chuyên viên 01.003	Phụ trách công tác nhân sự tuyển dụng, thăng hạng...	Tổ chức cán bộ	1	<p>a) Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp yêu cầu vị trí việc làm: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh.</p> <p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo Thông tư 2/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư</p>	<p>Thực hiện công tác tuyển dụng nhân sự; thiết lập bảng mô tả chi tiết công việc cho các vị trí tuyển dụng, sắp xếp, bố trí và điều chuyển nhân sự;</p> <p>Thực hiện việc sàng lọc hồ sơ ứng tuyển, liên hệ với các ứng viên và sắp xếp lịch phỏng vấn; Thông báo kết quả phỏng vấn cho các ứng viên trúng tuyển;</p> <p>Soạn thảo văn bản, công văn, kế hoạch. Tiếp nhận, gửi công văn đi đến theo đúng quy định;</p> <p>Công tác tổ chức thi nâng ngạch, xét tuyển viên chức; bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức;</p> <p>Lập và báo cáo kế hoạch tuyển dụng hàng quý và hàng năm;</p> <p>Cập nhật cơ sở dữ liệu ứng viên trên các phần mềm theo dõi nguồn nhân lực.</p>

TT	Chức danh nghề nghiệp cần tuyển	Vị trí	Phân bổ Khoa Phòng	SL chỉ tiêu	Yêu cầu	Mô tả công việc
26	Chuyên viên 01.003	Phụ trách hệ thống mạng, phần mềm	Công nghệ thông tin	1	<p>a) Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp yêu cầu vị trí việc làm: Công nghệ thông tin, khoa học máy tính, hệ thống thông tin máy tính,...</p> <p>b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.</p> <p>c) Các tiêu chuẩn khác theo Thông tư 2/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư</p>	<p>- Cập nhật hệ thống thông tin hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu, bảo mật từ các hệ thống đang dùng; Đánh giá hoạt động của hệ thống mạng, cơ sở dữ liệu; Khắc phục các sự cố phần cứng và phần mềm tại các khoa, phòng đảm bảo hệ thống; Duy trì, sửa chữa và cập nhật tài liệu về thiết bị máy tính, các phần mềm ứng dụng, Hỗ trợ kỹ thuật về CNTT cho nhân viên trong Bệnh viện; Tham gia nghiên cứu khoa học; Tham gia thường trực.</p> <p>- Thực hiện các yêu cầu khác do lãnh đạo phân công.</p>
27	Kế toán viên 06.031	Theo dõi viện phí	Tài chính kế toán	2	<p>a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;</p> <p>b) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.</p> <p>c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.</p> <p>đ) Các tiêu chuẩn khác theo Thông tư 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Nội vụ về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.</p>	<p>- Kiểm tra toàn bộ quỹ, xem xét sổ giao ban, xem xét các máy móc, các loại dụng cụ của thu ngân; Xem xét định mức tiền lẻ, tự đi đối cho đủ định mức; Kiểm tra hoá đơn GTGT ca trước; Ghi các nội dung vướng mắc vào sổ giao ban cho ca sau. Kiểm đếm tiền và nộp cho người nhận theo biểu mẫu của bệnh viện; In báo cáo ca và các giao dịch thẻ. In các báo cáo bán hàng vào cuối ngày theo trình tự: báo cáo cân đối chi tiết, các loại phiếu hoá đơn chưa thanh toán, báo cáo tài chính.</p> <p>Thu thập, phân loại, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; Thực hiện luân chuyển chứng từ kế toán thuộc phần hành kế toán được phân công; Tính toán, tổng hợp và phân bổ số liệu kế toán phục vụ cho các phần hành, phần việc mình phụ trách; Tổ chức mở sổ, ghi và khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, cung cấp thông tin thuộc phần hành, phần việc được phân công mình phụ trách; Lập, duyệt báo cáo nghiệp vụ hàng ngày thuộc phần việc kế toán mình thực hiện và lập báo cáo kế toán định kỳ được kế toán trưởng phân công. Chịu trách nhiệm kế toán phần hành và kế toán trưởng về sự chính xác, trung thực của các số liệu báo cáo và chuyên môn, nghiệp vụ của mình; Cung cấp thông tin tài liệu, số liệu phục vụ kiểm kê, tham gia kiểm kê tài sản, hướng dẫn việc ghi chép các biểu mẫu kiểm kê tài sản thuộc phạm vi phụ trách; Triển khai thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán theo quy định.</p>
		Tổng		125		

Lưu ý: Đơn vị tham khảo các ví dụ cụ thể trên để xây dựng yêu cầu và mô tả công việc của từng vị trí tuyển dụng.



